

ผลการดำเนินงานของ วพส. ระยะที่ 1 (2 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547)

ระยะเวลา 6 เดือน

ภาระหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานระยะแรก คือ การจัดตั้งสถาบันอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย มีสำนักงานและระบบบริหารโครงการ สร้างและแสวงหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งทีมงานวิชาการที่มีทิศทาง โครงการวิจัยชัดเจนจากในมหาวิทยาลัยและที่ร่วมมือกับส่วนของชุมชน ภารกิจที่ได้บรรลุใน 6 เดือนแรก มีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดตั้งองค์กรให้เป็นหลักเป็นฐานและมีธรรมาภิบาล (good governance) ในระบบมหาวิทยาลัย

วพส. ดำเนินการจัดทำ “ร่าง” สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ อันประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงาน รายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ (Board of Governance) ผู้อำนวยการสถาบันและทีมสนับสนุนและประสานงาน วพส. พร้อมทั้งตัวอย่างชุดโครงการต่าง ๆ เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเห็น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบการจัดตั้งในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547

คณะกรรมการอำนวยการ 19 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 5 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ประเภท ได้แก่ นักวิชาการอาวุโสในภาคใต้ 4 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้นำทางความคิดที่สำคัญที่กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมภาคใต้อยอมรับ 6 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกภาคใต้ที่เข้าใจปัญหาภาคใต้เป็นอย่างดีและมีศักยภาพในการช่วยเหลือภาคใต้ 4 ท่าน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการอำนวยการ และผู้อำนวยการ วพส. เป็นกรรมการและเลขานุการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการต่ออธิการบดี เพื่อดำเนินการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

2. จัดตั้งสำนักงาน วพส.

วพส. ได้จัดจ้างให้มีการปรับปรุงห้อง 610/A ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสำนักงานของ วพส. ซึ่งอยู่บนชั้นเดียวกันกับหน่วยระบาดวิทยา สวรส.ภาคใต้ มอ. และสาขาวิชาอาชีวอนามัย และได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน คาดว่าสำนักงานจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2547

ทีมสนับสนุนและประสานงาน วพส. จำนวน 4 คน ประกอบด้วยผู้จัดการแผนงาน 2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน และเจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน ดำเนินงานภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการ วพส. ในการวางระบบบริหารจัดการสำนักงาน ผู้จัดการแผนงานได้ไปศึกษาดูงาน 4 องค์กรหลักคือ สกว. สสส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ วพส. ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และคำแนะนำในการบริหารโครงการจัดการทางการเงินและการบัญชี จากความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับ วพส. ได้จัดทำคู่มือต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ วพส. และชุดโครงการต่าง ๆ เช่น คู่มือบริหารจัดการโครงการ ระเบียบการเงินและบัญชี ระบบการบริหารสำนักงาน คู่มือการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เป็นต้น

3. สร้างและแสวงหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการ ทีมสนับสนุนและประสานงาน วพส. มีการเยี่ยมเยียน ลงพื้นที่ หรือ จัดประชุม เข้าร่วมประชุม กับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งชุมชนและกลุ่มพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ เช่น กลุ่มวิจัยท้องถิ่น สกว. กลุ่มเครือข่ายสุขภาพที่สนับสนุนโดย สสส. ทั้งช่วงก่อนและหลังจากเริ่มมีวิกฤตการณ์ภาคใต้ เป็นต้น เพื่อแสวงหาความต้องการ (need) และความสนใจทางวิชาการที่ต้องการการสนับสนุน โดยสรุปเป็นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 โครงการประชุมระดมสมอง เรื่อง “นักวิชาการ งานวิจัยและชุมชนภาคใต้” จากการประชุม ได้รับทราบข้อมูล สาเหตุความรุนแรงจากงานวิจัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับแนวทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานเพื่อชุมชนมากขึ้นและได้แนวทางการประเมินผลงานวิชาการและการสร้างตัวชี้วัดผลงานวิจัยในมิติที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ได้นำสรุปการประชุมและข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดีเพื่อดำเนินการทบทวนข้อเสนอแนะในระดับคณะ ภาควิชาและหน่วยงานและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรและตัวชี้วัดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีส่วนของวิชาการเพื่อชุมชนมากขึ้น

3.2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายบทบาทคณะแพทยศาสตร์ในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่กับการผลิตแพทย์แบบใหม่ โดยมีงานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและ วพส. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ แนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนเก็บข้อมูลความรู้ อุดมการณ์ทรัพยากรและขั้นตอนที่ต้องใช้ในการพัฒนาบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในเขตชายแดนภาคใต้ โดยมีโครงการย่อย 7 โครงการและมีทิศทางการศึกษาโดยยึดหลักการดังนี้ เน้นระดับการแพทย์ปฐมภูมิ สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำของคณะแพทยศาสตร์และสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ แต่ละโครงการย่อยมีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการดังนี้

- โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในชุมชนระดับ primary care ที่มวิจัยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์แพทย์คลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายงานการศึกษาดูงานดังกล่าว และเตรียมแผนการดูงานอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์คลินิก โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อรองรับหลักสูตรแบบใหม่ ได้มีการประชุมร่วมกันของคณบดีและผู้แทนจาก 5 คณะ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์) ผลการประชุมได้ข้อคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่วิทยาเขตปัตตานี การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาอื่น ๆ ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ ฯ
- โครงการย่อยที่ 3 นโยบายความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนในการผลิตแพทย์แบบใหม่ ของหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับในพื้นที่ มีกิจกรรมหลัก คือการสัมมนา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรม ซี เอส จ.ปัตตานี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุขทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะ แพทยศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ฯ รวมประมาณ 57 คน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจในแนวคิดของการผลิตแพทย์แบบใหม่ และได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญของความสำเร็จหรือล้มเหลว ในการผลิตแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถรองรับการผลิตแพทย์แบบใหม่ที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

- โครงการย่อยที่ 4 ระบบการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในมุมมองของผู้ผลิต ผู้ใช้ผลผลิต และตัวผลผลิต เนื่องจากงานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข้อมูลเหล่านี้บางส่วนแล้ว ส่วนที่ต้องการมีการศึกษาเพิ่มเติม คือการศึกษาติดตามบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2547 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนเก็บข้อมูล
- โครงการย่อยที่ 5 คุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์ที่ชุมชนต้องการ : ความเห็นของผู้นำชุมชน ทุกวัฒนธรรมหลัก ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการ วพส. เรียนปรึกษา คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดทำ โครงการ ซึ่งคณบดีได้มอบหมายให้ ผศ. อาหัง ลำนุ้ย และคณะ จัดทำโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (full proposal) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ฯ และผู้อำนวยการ วพส. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
- โครงการย่อยที่ 6 รูปแบบการผลิตแพทย์แบบใหม่ที่ได้มาตรฐาน แพทยศาสตร์บัณฑิต และ โครงการย่อยที่ 7 รูปแบบการผลิตแพทย์แบบใหม่ที่เป็นไปได้ และแนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข ผลจากการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 - 5 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการดำเนินโครงการที่ 6 และ 7

3.3 โครงการบัณฑิตอาสา วพส. รับผิดชอบโครงการในระยะแรก วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและเชื่อมโยงวิทยุวิจัยระหว่างชุมชนกับนักวิชาการ โครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม หล่อหลอมและพัฒนามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โครงการนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้สามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ จัดทำร่างโครงการบัณฑิตอาสา ทหารีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมที่ปรึกษาโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาโครงการที่สมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้น และมีเครือข่ายในการทำงาน ลงสำรวจพื้นที่แหล่งฝึกและพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดเลือกผู้จัดการโครงการ ติดต่อประสานงานการศึกษาดูงานบัณฑิตอาสาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

3.4 โครงการสำรวจความจำเป็นและความต้องการงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชน ภาคใต้ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ โครงการนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นการสำรวจผลงานและความสนใจงานวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพ ส่วนที่สองจะเป็นการสำรวจความจำเป็นและความต้องการเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ประมาณ 100 หมู่บ้าน (พื้นที่ในโครงการ “ตำบลบ้านดับเมือง” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และพื้นที่ในโครงการของงานวิจัยท้องถิ่น สกว. ภาคใต้) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ

3.5 โครงการตลาดนัดวิจัยสุขภาพ สวรส. ภาคใต้ มอ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน นักวิชาการ และนักวิจัย ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แท้จริงต่อชุมชนได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ

3.6 โครงการวิจัยระบบความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพสตรีวัยตั้งครรภ์ ผู้รับผิดชอบโครงการคือ น.ส. ตูแวคอลลีเย๊ะ กาแบ และคณะ ที่ปรึกษาโครงการคือ ผศ.ดร.พญ. ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล วัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อศึกษาระบบความเชื่อ พิธีกรรมและหลักคำสอนศาสนาอิสลาม ที่ใช้ในกระบวนการดูแลสุขภาพสตรีมุสลิมระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ในมิติของวัฒนธรรมมุสลิม และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (โตะบีแตร) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หญิงตั้งครรภ์ในการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอดอย่างเหมาะสม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

3.7 โครงการวิจัยเรื่อง การลดการฟุ้งกระจายของอนุภาคดินที่มีสารหนูปนเปื้อนสู่บรรยากาศ โดยใช้ดินลูกรังและปูนขาวปิดทับ ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ รศ.ดร. ประวิทย์ ไตว์วัฒนา วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคดินที่มีสารหนูปนเปื้อนสู่บรรยากาศ โดยศึกษาศักยภาพของชั้นดินลูกรังและปูนขาว และเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของ สารหนูในแนวตั้งสู่ชั้นดินที่สร้างขึ้น ผลจากการศึกษาจะได้ข้อมูลและทางเลือกในการลดการฟุ้งกระจายของอนุภาคดินที่มีสารหนูปนเปื้อน เข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยการหายใจ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4. กิจกรรมและการพัฒนาอื่น ๆ

นอกจากการสนับสนุนโครงการวิจัยแล้ว วพส. ยังได้สนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาอื่น ๆ ดังนี้

4.1 การสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการในการสร้างกำลังคน และผลงานวิจัยระดับสูงของหน่วยระดับวิทยา ต่อเนื่องจากทุนเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. ซึ่ง ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ ได้รับจากปี พ.ศ. 2539 ถึง 2546 (รายงานในส่วนการสนับสนุนหน่วยระดับวิทยา อยู่ในภาคผนวก)

4.2 การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มผลิตหมวกกะปิเยาะห์ และเครื่องแต่งกายมุสลิม ต.กะมียอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ตำบลกะมียอ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตหมวกกะปิเยาะห์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง ชาวบ้านรวมกลุ่มผลิตโดยเริ่มจากระบบเครือญาติ ต่อมาขยายกำลังการผลิตไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง และรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยขึ้นหลายกลุ่ม ทำให้มีการขายตัดราคากันเอง พ่อค้าคนกลางมีโอกาสในการกดราคา จากปัญหาของกลุ่มข้างต้น วพส. จึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ประสานงานกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการจัดทำโครงการเพื่อขยายตลาดสนับสนุนให้มีตราสินค้า และส่งออกสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานกับ สนช. เพื่อลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการ
- 2) ประสานงานและให้การสนับสนุนร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้นักศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องเจาะรูหมวก กะปิเยาะห์
- 3) ประสานงานและร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน สกว.ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ครูอาสาสมัคร และครูของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ปัตตานี เพื่อเสริมความเข้มแข็ง ให้กลุ่มผู้ผลิตมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม
- 4) วางแผนในการประสานงานเรื่องความปลอดภัยในการผลิตหมวกกะปิเยาะห์ โดยการเชื่อมต่อกับนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อาชีวอนามัย เป็นต้น
- 5) วพส. วางแผนให้ตำบลกะมียอเป็นแหล่งปฏิบัติและเรียนรู้ของบัณฑิตอาสา ตามโครงการบัณฑิตอาสา ของ วพส.

4.3 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วพส. กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต (เฉพาะในส่วนของภาคใต้ ที่มี 5 ประเภทงานคือ จักรสาน แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้า ปักจักร) โดยมี ผศ.พญ.พิชญา ดันติเศรณี เป็นผู้ประสานงานวิชาการ ค้นหาคณะความรู้และโจทย์วิจัยในการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิตในภาคใต้

4.4 ความร่วมมือกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชิญชวนอาจารย์ใหม่ วิจัยเพื่อชุมชน” เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทาง ทิศทางและประเด็นการวิจัยเพื่อชุมชน จากอาจารย์รุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก นับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปีจนถึงปีปัจจุบัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ อาจารย์รุ่นใหม่มีแนวคิด และแนวทางในการนำความรู้ไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ

สรุป จากการดำเนินงานของ วพส. ในระยะ 6 เดือนแรก มีการจัดตั้งองค์กร ให้เป็นหลักเป็นฐานและมีธรรมาภิบาลในระบบมหาวิทยาลัย จัดตั้งสำนักงานของสถาบัน สร้างและแสวงหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ และดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ไปแล้วนั้น สรุปได้ว่าโครงการระยะที่ 1 บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึกข้อตกลงและสัญญา รับผิดชอบอุดหนุนการวิจัยในโครงการ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้”

เนื่องด้วยโครงการ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้” เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้มีการวิจัยและพัฒนาสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในภาคใต้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงควรมีความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สสส. และ สกว. ในโครงการนี้ต่อไป